

# Tăng cường công tác tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới

Vũ Thị Kiều Phương<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.  
Email: vtkphuong@outlook.com

Nhận ngày 30 tháng 09 năm 2019. Chấp nhận đăng ngày 25 tháng 10 năm 2019.

**Tóm tắt:** Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng là một nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong việc thực hiện nhiệm vụ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu nhưng cũng còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những hạn chế đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cần bổ sung và phát triển tư tưởng của Đảng, đổi mới công tác thông tin và tuyên truyền về tư tưởng của Đảng cho phù hợp với tình hình mới.

**Từ khóa:** Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng, xây dựng Đảng.

**Phân loại ngành:** Triết học

**Abstract:** Building the Communist Party of Vietnam ideologically is an important task in its operation. In carrying out the task, the Party has made many achievements, but there have been also many limitations. To overcome the limitations, it needs to supplement and develop its ideology, renovating the work of providing information and conducting dissemination on the ideology to suit the new situation.

**Keywords:** The Communist Party of Vietnam, ideology, Party building.

**Subject classification:** Philosophy

## 1. Đặt vấn đề

Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ thể lãnh đạo cách mạng Việt Nam, đồng thời là chính đảng cầm quyền duy nhất trong xã hội Việt Nam. Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam (gọi tắt là xây dựng Đảng) là nhiệm vụ cực

kỳ quan trọng và cấp thiết của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xây dựng Đảng được thể hiện ở nhiều nội dung, trong đó xây dựng Đảng về tư tưởng có vị trí quan trọng hàng đầu. Xây dựng Đảng về tư tưởng là xây dựng thế giới quan, nhân sinh quan của Đảng và làm cho thế giới quan, nhân sinh

quan đó được hiện thực hóa ở các chủ trương và đường lối của Đảng, cũng như được thấm nhuần ở suy nghĩ và hành động của các đảng viên trong Đảng. Mỗi giai đoạn lịch sử của đất nước và thời đại đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với xây dựng Đảng về tư tưởng, nhưng về cơ bản, nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng từ trước đến nay là thống nhất và xuyên suốt. Nội dung đó gồm: (1) xây dựng lý luận nền tảng của Đảng (chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh); (2) xây dựng “chính sách của Đảng” (cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng); (3) xây dựng tư tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị của đảng viên. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, do những biến đổi khôn lường của thời đại, do tính phức tạp trong quan hệ giữa các quốc gia, do những thành tựu mới về khoa học kỹ thuật, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng cần phải có những sự đổi thay cho phù hợp và hiệu quả. Bài viết này<sup>2</sup> đề cập một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, từ nhận thức của Đảng về công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, đến những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về tư tưởng.

## 2. Nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

Một chính đảng muốn giữ được vị trí chủ thể lãnh đạo cách mạng, muốn là chính đảng cầm quyền duy nhất, thì chính đảng đó phải được đại đa số nhân dân ủng hộ, tin theo. Trong *Thường thức chính trị*, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng, muốn được

dân ủng hộ, dân tin, dân theo thì chính đảng đó phải làm sao cho dân “thấm nhuần tư tưởng cách mạng” của đảng mình, phải gương mẫu trước dân trong mọi việc, phải hết lòng, hết sức vì lợi ích của dân. Còn trong Đảng, ý thức và lập trường chính trị của mỗi đảng viên chỉ có thể được hình thành và vững vàng trên cơ sở “học hiểu” nền tảng tư tưởng của Đảng, nên theo Hồ Chí Minh, đảng viên “nhất định phải học tập lý luận Mác - Lênin”. Theo Người, đảng viên phải cố gắng học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và nâng cao trình độ giác ngộ, vì nếu không hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và trình độ giác ngộ thấp thì “nhất định không thể hăng hái đấu tranh cho nhân dân, cho cách mạng” được. Hơn nữa, “không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng” [3, t.8, tr.280]. Thế nên, từ khi thành lập đến nay, Đảng rất chú trọng công tác xây dựng Đảng về tư tưởng.

Theo *Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)*: “*Trên lĩnh vực xây dựng Đảng về tư tưởng*, Đảng ta luôn khẳng định sự cần thiết phải đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; nâng cao nhận thức, vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, vận dụng kinh nghiệm quốc tế phù hợp với thực tế Việt Nam; nâng cao khả năng tự đề kháng trước những quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch; coi trọng đấu tranh tư tưởng làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đại hội Đảng XI đã bổ sung: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện

“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng văn hóa, đạo đức trong Đảng. Coi trọng đấu tranh với các biểu hiện giáo điều và cơ hội dưới mọi hình thức” [1, tr.161]. Tại Đại hội Đảng lần thứ XII, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được xác định là một trong bốn lĩnh vực của công tác xây dựng Đảng. Đại hội Đảng lần thứ XII xác định: “Tập trung thực hiện mục tiêu: *“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”*” [2, tr.202]. Đồng thời, Đảng cũng xác định rõ thêm một số nội dung trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng trong bối cảnh phát triển mới của đất nước là: đẩy mạnh tuyên truyền, học tập quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; chủ động ngăn chặn, phân bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; đổi mới mô hình tổ chức, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan nghiên cứu lý luận của Đảng; đầu tư thích đáng cho việc xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ lý luận, nhất là những chuyên gia đầu ngành; đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng.

Như vậy, nội dung và phương thức xây dựng Đảng về tư tưởng ngày càng được Đảng xác định rõ và đa dạng hơn, phù hợp với sự biến đổi của thời đại. Đặc biệt, từ Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên được Đảng xác định là nhiệm vụ cấp thiết trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng. Nhận định đó của Đảng phản ánh một thực tế là, trong vài năm trở

lại đây, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả những người giữ chức vụ rất cao trong Đảng và trong bộ máy nhà nước (như ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng, Bộ trưởng,...) [5], [6], đã bị suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, vi phạm điều lệ của Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, gây những hậu quả nghiêm trọng đối với sự phát triển của xã hội cũng như đối với sự phát triển của Đảng. Nhận định của Đảng về sự suy thoái tư tưởng của cán bộ, đảng viên cho thấy tầm quan trọng và tính phức tạp của công tác xây dựng về tư tưởng.

### 3. Thành tựu trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

*Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)* đã nhận xét về thành tựu trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng như sau: “*Công tác tư tưởng* được coi trọng và tăng cường hơn, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; chỉ đạo, tổ chức, triển khai đạt kết quả bước đầu trong thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (khóa X) và “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” (khóa XI) gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đã chủ động hơn trong đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; việc đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đạt kết quả bước đầu; công tác thông tin, báo chí, xuất bản được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo” [1, tr.167-168].

Nguyên nhân của những thành tựu nói trên trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng là do sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng trong xử lý cán bộ, đảng viên có sự suy thoái về tư tưởng chính trị trong thời gian gần đây; là do có sự chinh đốn nghiêm túc của nhiều tổ chức Đảng; là do có những sự phản ánh tâm huyết, dũng cảm và kịp thời của những cán bộ, đảng viên chân chính và của nhân dân. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu lý luận của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cũng rất được Đảng quan tâm. Nhiều đề tài trọng điểm cấp Nhà nước về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã được thực hiện, trong đó, đặc biệt phải kể đến hệ đề tài thuộc Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015”, mã số KX.04.11-15. Hệ đề tài này đã tập trung vào giải quyết nhiều vấn đề lý luận nổi cộm trong lý luận nền tảng của Đảng như: sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay; thực hành dân chủ trong điều kiện một đảng cầm quyền, xây dựng nhà nước pháp quyền, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện đại.

#### **4. Hạn chế trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng**

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng vẫn còn nhiều

hạn chế và chưa đáp ứng được những yêu cầu cũng như kỳ vọng của Đảng. Đó là, có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên dao động về mặt tư tưởng, không hiểu thấu đáo chủ nghĩa Mác - Lênin và đường hướng phát triển xã hội của đất nước mà Đảng đề ra, tin theo luận điệu chống phá của các thế lực thù địch với cách mạng Việt Nam và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một số đảng viên từng giữ chức vụ cao trong Đảng và bộ máy nhà nước khi về hưu thì hoặc vô tình, hoặc cố ý quảng bá cho một số tổ chức và trang mạng của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam. Bên cạnh đó, một bộ phận cán bộ, đảng viên không thấm nhuần bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nói không đi đôi với làm, vi phạm cương lĩnh, chủ trương, đường lối của Đảng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của nhân dân vào Đảng và vào sự lãnh đạo của Đảng.

Nhận định về những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã chỉ rõ rằng: “Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, giảng dạy và học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh chưa đáp ứng yêu cầu. Nội dung sinh hoạt đảng ở nhiều nơi còn đơn điệu, hình thức, hiệu quả chưa cao”; “Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở”; “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ,

đảng viên chưa bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn; tham nhũng, lãng phí, tiêu cực vẫn còn nghiêm trọng, tập trung vào số đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước”; “Nhiều tổ chức đảng, đảng viên còn hạn chế trong nhận thức, lơ là, mất cảnh giác, lúng túng trong nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; việc đấu tranh, phân bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phân tử cơ hội, bất mãn chính trị còn bị động, thiếu sắc bén và hiệu quả chưa cao. Trong khi đó, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” chỉ là một bước ngắn, thậm chí rất ngắn, nguy hiểm khôn lường, có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc” [4].

Nguyên nhân của những hạn chế nói trên trong công tác xây dựng Đảng về tư tưởng hiện nay [4] chủ yếu do: (1) Con đường phát triển xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay gặp nhiều khó khăn, thách thức cả về lý luận lẫn thực tiễn mà “chưa được lý giải và xử lý kịp thời, hiệu quả”; (2) Mặt trái của kinh tế thị trường và sự phát triển của khoa học công nghệ có tác động tiêu cực đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; (3) Sự chống phá ngày càng tinh vi của các “thế lực thù địch, phản động”; (4) Sự “thiếu tu dưỡng, rèn luyện” về tư tưởng của cán bộ, đảng viên; (5) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên còn kém thuyết phục, kém hiệu quả; (6) Kỷ cương, kỷ luật của Đảng còn chưa nghiêm và chậm, nhất là đối với tổ chức, cá nhân có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; (7) Còn thiếu

chủ động và thiếu giải pháp phù hợp và hiệu quả trong việc định hướng, quản lý thông tin.

## 5. Giải pháp tăng cường công tác xây dựng Đảng về tư tưởng

Một là, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với tình hình mới. Nền tảng tư tưởng vững chắc của chính đảng cầm quyền là cực kỳ quan trọng, bởi nó không chỉ có ý nghĩa định hướng, dẫn dắt sự cầm quyền của chính đảng đó trong thực tiễn, mà còn có tác dụng thu hút niềm tin và sự ủng hộ của người dân. Việt Nam vẫn đang ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, nên hiện có nhiều vấn đề liên quan đến sự phát triển xã hội mới xuất hiện chưa được đề cập sâu rõ, hoặc chưa từng được đề cập trong lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, như vấn đề chặng đường, bước đi trong thời kỳ quá độ ở các nước đi lên chủ nghĩa xã hội không trải qua chế độ tư bản chủ nghĩa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế; vấn đề bóc lột trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;... Sớm dĩ như vậy là vì, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ đặt ra và giải quyết các vấn đề lý luận này sinh trong thời đại của các ông và dự báo một phần xu hướng chuyển biến của những vấn đề đó trong tương lai. Sự thiếu hụt về mặt lý luận này sẽ có những ảnh hưởng không nhỏ đến công tác định hướng, quản lý thông tin và tuyên truyền trong xây dựng Đảng về tư tưởng. Do vậy, việc phải tìm tòi, phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình

hình mới là tất yếu. Để bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng phù hợp với tình hình mới hiệu quả, thì cần phải: (1) làm rõ những nội dung lý luận trong chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị vượt bỏ do sự biến đổi của thời đại; (2) kịp thời bổ sung, hoàn thiện và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình mới của thời đại và đất nước; (3) đẩy mạnh đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác lý luận của Đảng.

Hai là, đổi mới công tác thông tin và tuyên truyền về tư tưởng cho phù hợp với tình hình mới. Sự biến đổi, phát triển nhanh chóng, sâu sắc về mọi mặt trên thế giới và trong nước hiện nay cho thấy, đề xây dựng Đảng về tư tưởng đạt hiệu quả mong muốn, thì việc đổi mới công tác định hướng, quản lý thông tin và tuyên truyền trong xây dựng Đảng về tư tưởng không chỉ là một giải pháp tất yếu, mà còn là một giải pháp mang tính sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của Đảng. Hiện nay, công tác định hướng, quản lý thông tin và tuyên truyền trong xây dựng Đảng về tư tưởng còn chậm đổi mới về phương pháp, chưa theo kịp được sự biến đổi của thời cuộc. Công tác này hiện chủ yếu vẫn nặng về hình thức văn bản, đơn điệu, xa rời thực tiễn sôi động (như qua báo giấy, sách giấy,...), nên vừa tốn thời gian, vừa không hiệu quả nhanh. Hiện nay, do sự xuất hiện các công cụ và phương tiện thông tin mới, hiện đại, nhất là mạng internet, nên Đảng cần đẩy mạnh việc thông tin và tuyên truyền tư tưởng của Đảng qua các phương tiện thông tin, tuyên truyền mới, hiện đại này để nhân dân, cán bộ, đảng viên có thể nhanh chóng tiếp cận và thấm nhuần tư tưởng của Đảng.

Tinh tất yếu và sống còn của giải pháp này còn thể hiện ở chỗ, xây dựng Đảng về tư tưởng thực sự là một mặt trận dù không

có tiếng súng. Bởi vì, các công cụ và phương tiện thông tin, tuyên truyền mới này *một mặt*, không chỉ đa dạng, phong phú, gắn gũi với cuộc sống hơn, mà còn có tính tiếp cận và trao đổi kỳ nhanh chóng và hiệu quả; *mặt khác*, các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam cũng đang hàng ngày, hàng giờ sử dụng các công cụ và phương tiện thông tin, tuyên truyền mới này để tác động vào tư tưởng của không chỉ cán bộ, đảng viên, mà còn đặc biệt nhắm tới người dân hòng hạ thấp uy tín của Đảng và Nhà nước Việt Nam, lôi kéo và kích động người dân chống phá chính quyền, đòi thay đổi chế độ xã hội hiện thời ở Việt Nam. Một trong những biện pháp tinh vi của các thế lực chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay là lồng ghép các thông tin giải trí, khoa học hữu ích và xác thực với các ý kiến phản biện xã hội mang tính cực đoan và chống phá chế độ trên các trang mạng xã hội để lôi kéo và thu hút một lượng không nhỏ người dân, cán bộ, đảng viên tin theo, dù rằng các thông tin giải trí, khoa học hữu ích và xác thực đó chỉ là dẫn lại, hoặc đăng lại từ các nguồn khác. Nếu không kịp thời nắm bắt được các công cụ và phương tiện thông tin, tuyên truyền mới, hiện đại này và qua đó, đổi mới công tác tuyên truyền tư tưởng của Đảng thì có thể Đảng sẽ mất đi niềm tin cũng như sự ủng hộ của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

## 6. Kết luận

Xây dựng Đảng về tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để hoàn thành sứ mệnh lãnh đạo đất nước và dân tộc trong bối cảnh mới của thời đại, Đảng cần đưa xây dựng Đảng về tư tưởng

lên vị trí đầu tiên trong nhóm bốn lĩnh vực “chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức” của công tác xây dựng Đảng thành “tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức” trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII sắp tới. Vị trí trước tiên và quan trọng của công tác xây dựng Đảng về tư tưởng cũng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra nhiều lần. Chẳng hạn, trong *Thường thức chính trị*, Người chỉ ra rằng: “Xây dựng Đảng, có ba mặt: tư tưởng, chính trị và tổ chức”, trong đó “giáo dục tư tưởng và lãnh đạo tư tưởng là việc quan trọng nhất của Đảng, phải kiên quyết chống cái thói xem nhẹ tư tưởng” [3, t.8, tr.279]. Còn trong *Bài nói ở lớp huấn luyện đảng viên mới năm 1966*, Người nêu rõ: “Đề lãnh đạo cách mạng, Đảng phải mạnh. Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt. Muốn xây dựng chi bộ “bốn tốt” thì phải bồi dưỡng lập trường vô sản cho đảng viên. Muốn có lập trường vô sản vững chắc, thì đảng viên phải có ý thức giai cấp, đồng thời phải có lý luận cách mạng. Không có lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học thì không thể có lập trường giai cấp vững vàng. Vì vậy, các cô, các chú phải chịu khó học tập lý luận Mác - Lênin, học tập đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời phải học tập văn hoá, kỹ thuật và nghiệp vụ” [3, t.15, tr.113]. Việc đưa nội dung xây dựng Đảng về tư tưởng lên vị trí đầu tiên không phải chỉ là thay đổi thứ tự các từ, mà quan trọng là xếp công tác xây dựng Đảng về tư tưởng ở đúng vị trí của nó, theo đúng logic của công tác xây dựng Đảng. Đảng nào cũng phải có tư tưởng để dẫn đường, chỉ đạo hoạt động của đảng. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, khi tư tưởng của Đảng được xây dựng vững chắc và có sức sống thì niềm tin chính trị và ý thức chính trị về Đảng mới có cơ sở để hình thành và kiên định thực sự trong nhận thức và hoạt động thực tiễn của mỗi cán bộ, đảng viên, chứ không phải chỉ

“kiên định” trong các văn kiện Đảng. Việc đưa xây dựng Đảng về tư tưởng lên trước xây dựng Đảng về chính trị trong công tác xây dựng Đảng không có nghĩa là coi nhẹ mặt xây dựng Đảng về chính trị, mà chính là đề xây dựng Đảng về chính trị đi vào thực chất, đề Đảng tồn tại, phát triển và cầm quyền duy nhất một cách hiệu quả, chất lượng và lâu dài.

### Chú thích

<sup>2</sup> Bài viết là sản phẩm của Đề tài khoa học cấp Bộ “Xây dựng Đảng về tư tưởng ở Việt Nam hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” do TS. Vũ Thị Kiều Phương làm chủ nhiệm, Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì.

### Tài liệu tham khảo

- [1] Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo tổng kết (2015), *Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016)*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.
- [3] Hồ Chí Minh (2011), *Toàn tập*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- [4] <http://tulieuvankien.dangcongsan.vn/van-kien-tu-lieu-ve-dang/hoi-nghi-bch-trung-uong/khoa-xii/nghi-quyet-so-04nq-tw-ngay-30102016-hoi-nghi-lan-thu-tu-ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-xii-ve-tang-cuong-xay-dung-chinh-550>
- [5] <http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/de-nghi-bo-chinh-tri-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-nguyen-pho-thu-tuong-vu-van-ninh-527875.html>
- [6] <http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/uy-ban-kiem-tra-trung-uong-xem-xet-thi-hanh-ky-luat-mot-so-to-chuc-dang-dang-vien-537658.html>